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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑๑๔ สุขมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 

๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  
 

ศธ.นํารองแจกเทป็แลต็่ 4รร.4ภาค 
ศธ.นํารองแจกแทป็เลต็นักเรียนป่ .1และป.4กระจาย4รร.4ภาคให้มศวเรงทาํการวจยัผลกระทบท่ีจะ่ ิ

เกดกบัเดก็ิ  

นายวรวจัน์ เอือ้อภญิญกุล รมว.ศกึษาธกิาร เปิดเผยว่า ขณะน้ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซที)ี ไดร้บับรจิาคแทบ็เลต็จากบรษิทั เอสบโีอเอ จํากดั จํานวน600เครื่อง ตามโครงการOne 
Tablet PC Per Childแลว้ และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ไดป้ระกาศรายชื่อ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการนํารอ่ง 4 ภมูภิาคๆ ละ 1 แหง่ ประกอบดว้ยรร.ราชวนิิต สงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) กทม. เขต 1 รร.นอนุบาลลําปาง สพป.ลําปาง เขต 1 
รร.อนุบาลพงังา สพป.พงังา และรร.สนามบนิ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และจะดาํเนินการทดสอบใน2ช่วงชัน้ 
คอืชัน้ป.1และชัน้ป.4 

ขณะเดียวกนั มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒ ิ ิ ิ (มศว) และสพฐ.จะเรมวจยัทดสอบประสาทสมัผสัิ่ ิ  
ความสามารถในการพฒันาในการใช้แทป็เลต็วามีผลกระทบตอเดก็หรือไม่ ่ ่ เพ่ือท่ีจะดขู้อกงัวลของ
ผู้ท่ีหวงใยสอบถามวาเดก็ป่ ่ .1จะมีความพร้อมในการใช้แทบ็เลต็ และจะมีปัญหาเรื่องสายตา การ
อานหรือไม ซ่ึงจะดจูากผลการวจยัเป็นหลกั หากเดก็ ป่ ่ ิ .1 มีปัญหากจ็ะเล่ือนไปชวงชัน้อ่ืนแทน โดย่
จะให้ชวงชัน้ละปร่ ะมาณ 50 คน ใน 1 โรงเรียน จะได้โรงเรียนละ 100 เครื่อง 

          
“เราจะไมซ่ือ้แทบ็เลต็ในตอนน้ี แต่ใครทีจ่ะบรจิาค ศธ.จะรบัไว ้สว่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 
จรงิๆ แลว้คอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมอีนิเตอรเ์น็ต เพราะสามารถใสเ่น้ือหาลงไปไดเ้ลย การมรีะบบ
อนิเตอรเ์น็ตเป็นเพยีงการเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องเท่านัน้ การจดัซือ้แทบ็เลต็ จะตอ้งดคูวามพรอ้มของ
แต่ละโรงเรยีนเป็นหลกั และก่อนทีเ่ราจะจดัซือ้แทบ็เลต็ในปีต่อไป กจ็ะตอ้งดผูลการวจิยัเรื่องของผลกระทบ
ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัเดก็ดว้ย” รมว.ศธ. กล่าว 

 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจาํวนัที ่ ๙ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า   



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 11/11/11 21:44  

           
ดา้นนายชนิภทัร ภมูริตัน เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เลขาธกิาร กพฐ.) กล่าววา่ การรบั
บรจิาคดงักล่าวเป็นการรบับรจิาคเพื่อประโยชน์ทางวชิาการเท่านัน้ ไมไ่ดม้ขีอ้ผกูมดัหรอืเงือ่นไขใด ซึง่จาก
น้ี มศว ในฐานะผูว้จิยักจ็ะไดด้ําเนินการศกึษาขอ้ดขีอ้เสยีของการใชแ้ทป็เลต็เพื่อนําขอ้มลูเสนอต่อ รมว.
ศกึษาธกิาร ต่อไป. 

 


